



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๑๖

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

### มาเลเซียถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ ๖ ของโลกในฐานะประเทศที่ดึงดูดการลงทุน

“มาเลเซียถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ ๖ ของโลกในฐานะประเทศที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุด (most attractive investment destination) ซึ่งปรับดีขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ลำดับที่ ๑๑” ข้อมูลจาก Baseline Profitability Index (BPI) ๒๐๑๕ ซึ่งจัดทำโดยนิตยสาร Foreign Policy กล่าว

ในอาเซียน มีเพียงมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุด ส่วนอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย อยู่ในลำดับที่ ๑๒, ๒๓, ๓๐ และ ๓๘ ตามลำดับ ดัชนีดังกล่าวบ่งบอกว่า มาเลเซียมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นมิตรจึงทำให้เป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามา โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากทั้งเงื่อนไขในอดีตที่ผ่านมาจนถึงการคาดการณ์เงื่อนไขในปัจจุบัน

การสำรวจดังกล่าวครอบคลุม ๑๑๐ ประเทศ ๖ ทวีป โดยปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าว ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงิน ความมั่นคงทางกายภาพ คอร์ปชั่น การเวนคืนของภาครัฐ การแสวงหาประโยชน์ของท้องถิ่น การควบคุมทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ ในการคำนวณค่า BPI จะผนวกกับการวัด GDP (ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลก) เช่น การเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประเทศที่ได้ปรับปรุงวิธีการใหม่

Datuk Azman Mahmud, CEO ของ Malaysia Investment Development Authority (MIDA) กล่าวว่า มูลค่าการลงทุนคงที่เบื้องต้น (gross fixed capital formation) ของมาเลเซียตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ มีการเติบโตเป็นตัวเลข ๒ หลัก และเป้าหมายมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยต่อปีตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อยู่ที่ ๑๔๘ พันล้านริงกิต โดยมีการเติบโตปีละ ๑๒.๖% ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ มูลค่าการลงทุนคงที่เบื้องต้นอยู่ที่ ๕๑.๕ พันล้านริงกิต เทียบกับ ๔๕.๓ พันล้านริงกิตในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น ๑๓.๖%

ที่มา : New Straits Times

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## มาเลเซียและจีนควรทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

“มาเลเซียและจีนควรทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันเพื่อพัฒนาตลาดฮาลาลของโลก” นาย Syaifulzafni Aziz, General Manager, Halal Industry Development Corporation Sdn.Bhd (HDC) กล่าวในงาน China-Malaysia Halal Food and Muslim Commodities Certification and Industrial Cooperation

จีนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกษตรแข็งแกร่งและมาเลเซียมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฮาลาลที่จะทำตัวเป็น halal hub ของโลกภายในปี ๒๕๖๓ (๒๐๒๐) ควรที่จะใช้ความได้เปรียบของแต่ละฝ่ายที่จะพัฒนาตลาดฮาลาลโลกร่วมกัน

นาย Syaifulzafni Aziz ชี้ว่า ตลาดฮาลาลกำลังเติบโตอย่างมากในมาเลเซียและโลก โดยตลาดฮาลาลโลกมีมูลค่าต่อปีถึง ๒.๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยมาเลเซียและจีนสามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลของโลกซึ่งปัจจุบันกำลังขยายตัวราว ๘๐% ขณะที่ช่องว่างของมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลของโลกอยู่ราว ๓๕๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน ๘๓% และมูลค่าเครื่องสำอางฮาลาลและ personal care products อยู่ราว ๔๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน ๘๒% และมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีมูลค่าราว ๘๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน ๙๘%

มาเลเซียมีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลจำนวน ๑๑ แห่ง และเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีการสนับสนุนของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ขณะที่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของมาเลเซียได้รับการรับรองโดย Jakim ก็ได้รับการยอมรับและได้รับการยอมรับอย่างดีจากทั่วโลก อนึ่ง มาเลเซียมีนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (halal parks) จำนวน ๒๓ แห่งทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมทั้งด้านโลจิสติกส์ฮาลาล

ที่มา : Bernama

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## คาด สต็อกน้ำมันปาล์มจะหดตัวลง

“สต็อกน้ำมันปาล์ม คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงเร็วๆนี้ เนื่องจากช่วงการให้ผลผลิตสูงได้หมดลงแล้ว” นักวิเคราะห์กล่าว

หน่วยวิจัยของธนาคาร Hong Leong Investment กล่าวว่า สต็อกของน้ำมันปาล์มได้ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสต็อกน้ำมันปาล์มในเดือนมิถุนายนได้คลายตัวลง ๔.๓% เหลือ ๒.๑๕ ล้านตัน ขณะที่ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ ๑.๗๖ ล้านตัน หรือลดลง ๒.๖% เนื่องจากผลผลิตของผลปาล์มสดของรัฐต่างๆได้ลดลง

เมื่อเดือนมิถุนายน มาเลเซียส่งออกน้ำมันปาล์มมูลค่า ๑.๗ ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น ๕.๒% โดยมาเลเซียส่งออกไปอินเดียและปากีสถานเพิ่มขึ้น ๒๗.๑% และ ๒๒.๖% ตามลำดับ สถาบันวิจัยคาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่สต็อกน้ำมันปาล์มจะยังมีแนวโน้มลดลงในเดือนกรกฎาคมจากช่วงวันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองการละศีลอด อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมจากการอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตและการลดราคาน้ำมันปาล์มเพื่อเทียบกับน้ำมันถั่วเหลือง โดยสถาบันวิจัยจะยังคงตั้งสมมุติฐานราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยที่ ๒,๔๐๐ ริงกิตต่อตัน อนึ่งภาคการผลิตน้ำมันปาล์มมีความเสี่ยงในแง่การปลูกถั่วเหลืองและผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองที่จะเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้และจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันถั่วเหลือง นอกจากนี้อินเดียก็มีการเพิ่มภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : New Straits Times

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## ค่าเงินริงกิตอาจเป็นไปได้ที่จะต่ำกว่า ๓.๘ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ

ค่าเงินริงกิตได้รับการคาดการณ์ว่า จะยังคงต่ำกว่า ๓.๘ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของมาเลเซียจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อค้ำจุนสกุลเงินไว้

“การคาดการณ์การเข้าไปแทรกแซงสกุลเงินของธนาคารกลางมาเลเซียหากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นไปมากกว่า ๓.๘ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ผลได้ผลเสียสำหรับเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีจำกัด” ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศกล่าว

ธนาคารกลางมาเลเซียส่งสัญญาณว่า เงินริงกิตไม่ได้มีการซื้อขายไปตามครรลองของพื้นฐานและการเข้าไปแทรกแซงหากเงินริงกิตขึ้นไปมากกว่า ๓.๘ ริงกิตก็เป็นไปหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลได้ผลเสียของเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีจำกัดมากทั้งๆที่นักลงทุนยังหวั่นไหวกับวิกฤตหนี้ของกรีซ ซึ่งนอกจากปัจจัยเรื่องนี้แล้ว การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นกับประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับบริษัทลงทุนของมาเลเซีย (1Malaysia Development Bhd.) ก็ได้รับการคาดการณ์จะยังสร้างแรงกดดันต่อเนื่องต่อเงินท้องถิ่น

ที่มา : New Straits Times

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## ตลาดสินค้าบนโทรศัพท์มือถือแห่งแรกแบบ real time เปิดตัวในมาเลเซีย

Page Advisor ซึ่งเป็นตลาดสินค้าบนโทรศัพท์มือถือ (mobile commerce market place) แห่งแรกแบบ real time ในเอเชียอาคเนย์เปิดตัวแล้วในมาเลเซียหลังจากเปิดตัวครั้งแรกที่สิงคโปร์

“Page Advisor จะเป็นแพลตฟอร์มสินค้าบนโทรศัพท์มือถือสำหรับสินค้าภายในบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยลูกค้าชาวมาเลเซียที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าไปติดต่อกับผู้ให้บริการได้ภายใน ๓ ขั้นตอนโดยใช้เวลาเพียง ๓ นาที” นาย Fabian Lim ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทกล่าว

Application ดังกล่าวจะให้บริการแบบครบวงจรโดยเริ่มจากการหาสินค้า การจ่ายเงินและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดย Page Advisor ยังได้เสนอ Merchant Guarantee Programme (MGP) ตามความสมัครใจ (voluntary) โดยผู้ให้บริการที่เข้าไป sign up กับ MGP เสนอหลักประกันการได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาซื้อสินค้าที่ได้ใช้บริการผ่าน Page Advisor และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแสดงรายชื่อสินค้าและค่าธรรมเนียม (listing fee) สำหรับสินค้าที่ sign up กับ Page Advisor และจ่ายค่าธรรมเนียมเฉพาะที่การดำเนินการซื้อสินค้าผ่าน Page Advisor เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

อนึ่ง ผู้ที่เข้าไปใช้บริการ Page Advisor ครั้งแรกและมีการซื้อสินค้าผ่าน Application ดังกล่าวครั้งแรกจะได้รับเงินคืน ๒๐ ริงกิต โดยผู้ให้บริการสามารถจะยื่นสมัครการใช้ Application ดังกล่าวได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ทั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำการให้บริการลักษณะดังกล่าวไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียอาคเนย์ในอนาคต

ที่มา : Bernama

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## อุปสงค์ที่อยู่อาศัยในมาเลเซียยังคงทรงตัว

“แม้ว่ามาเลเซียอยู่ระหว่างเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่ความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงทรงตัว” Datuk Seri Dr.Vincent Tiew, Managing Director ของ Andaman Property Management Sdn.Bhd กล่าวถึงงาน Property Investment Convention ๒๐๑๕ ในวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

นักลงทุนที่เป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรกยังคงซื้อและจองที่พักอาศัยในโครงการใหม่ๆ แม้ว่าโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อจะ ๕๐-๕๐ ก็ตาม แม้ความเข้าใจและความรู้สึกโดยทั่วไปของคนจะเห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์แย่มาก แต่ความจริงก็คือยอดขายก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและการซื้อก็ยังคงทรงตัวทั้งอสังหาริมทรัพย์ในระดับราคาแพงและโครงการขนาดใหญ่

นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เช่น จีน ฮองกง และสิงคโปร์ยังคงมีการซื้ออย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มเหล่านี้จะซื้อแบบเงียบๆ เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดี

ที่มา : Bernama  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## HDC มองการเติบโตของจำนวนบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลขยายตัว ๒ เท่า

แผนการพัฒนอุตสาหกรรมฮาลาลอยู่ในระยะที่ ๓ ในปีหน้า หน่วยงาน Halal Industry Development Corporation (HDC) จึงตั้งเป้าจำนวนบริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่าเป็น ๑๖๐๐ บริษัท

Datuk Seri Jamil Bidin, CEO & Managing Director กล่าวว่า HDC ในฐานะหน่วยงานการพัฒนอุตสาหกรรมฮาลาลโดยภาพรวมในมาเลเซียได้เข้าใกล้ระยะที่สองของความพยายามที่จะให้มาเลเซียเป็น hub การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาล โดยแผนการพัฒนอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry Masterplan) เป็นแผนยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมสำหรับการพัฒนอุตสาหกรรมฮาลาล ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๓ จะเริ่มต้นในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยแผนระยะที่ ๓ นั้น HDC หวังจะเห็นบริษัทท้องถิ่นมีความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปตลาดโลกและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดโลก

บังคลาเทศ อินเดีย และปากีสถาน เป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียควรพิจารณาโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม โดยประชากรมุสลิมในประเทศเหล่านี้กำลังเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ควรได้รับความสนใจเนื่องการขยายของจำนวนประชากรต่อปีและยังเป็นประเทศที่อยู่ใกล้มาเลเซีย

HDC กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ HDC กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นซึ่งกำลังพัฒนอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างก้าวหน้าเนื่องจากญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี ๒๕๖๓ ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับผู้เข้าไปเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น นอกจากนี้ HDC ยังต้องการให้บริษัทใหญ่ๆในมาเลเซียพิจารณาเข้าตลาดในกลุ่มประเทศอิสลาม

ที่มา : Bernama

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

